



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 02-6182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ 11376

วันที่ 19 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. อนุมัติเงินประเดิมปรับเพิ่มได้ กรณีมีเวลาช่วงขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ**

กบข. อนุมัติที่มีสิทธิรับเงินประเดิมเพิ่มได้ กรณีมีเวลาช่วงขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่าสมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 40 และมีเงินประเดิมกับ กบข. หากท่านใดที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จนกระทั่งได้ปลดกองประจำการไปแล้ว สามารถนำช่วงเวลาที่ไปเป็นทหารกองประจำการดังกล่าว มา นับเป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ตามความในมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และใช้สำหรับคิดคำนวณเงินประเดิมเพิ่มเติมจาก กบข. ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนั้น สมาชิกดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่บรรจุรับราชการมาก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และจะต้องเคยขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการหรือเกณฑ์ทหาร โดยสมาชิกที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถยื่นเรื่องส่งเอกสารหลักฐานมายัง กบข. ได้แก่ สำเนา ก.พ.7 พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาแบบบันทึกรับรองเวลาราชการที่ออกโดยกรมการเงินกลาโหม พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เมื่อ กบข. ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้อง และเมื่อสมาชิกออกจากราชการและได้เลือกรับบำนาญ กระทรวงการคลังก็จะเป็นผู้คำนวณเงินประเดิมให้กับสมาชิกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th